



# ดัชนีราคาส่งออก

## เดือนสิงหาคม 2565

### สูงขึ้นร้อยละ 4.6 (YoY)

ดัชนีราคาส่งออก เดือนสิงหาคม 2565 เท่ากับ 108.2 สูงขึ้นร้อยละ 4.6 (YoY) หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร หมวดสินค้าเกษตรกรรม และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม

YoY	MoM	YoY	MoM	YoY	MoM	YoY	MoM
5.3	-0.1	7.3	0.1	2.4	0.1	47.2	-3.7

# ดัชนีราคานำเข้า

## เดือนสิงหาคม 2565

### สูงขึ้นร้อยละ 12.1 (YoY)

ดัชนีราคานำเข้า เดือนสิงหาคม 2565 เท่ากับ 113.0 สูงขึ้นร้อยละ 12.1 (YoY) หมวดสินค้าที่ดัชนีราคานำเข้าปรับตัวสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าเชื้อเพลิง หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค หมวดสินค้าทุน และหมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป ขณะที่หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งปรับตัวลดลง

YoY	MoM	YoY	MoM	YoY	MoM	YoY	MoM
56.7	-4.1	4.9	0.3	4.3	0.3	7.4	0.0

## อัตรการการค้า

Term of Trade

อัตรการการค้าของไทย ในเดือนสิงหาคม 2565 เท่ากับ 95.8 (เดือนกรกฎาคม 2565 เท่ากับ 95.3) ต่ำกว่า 100 เป็นเดือนที่ 8 ติดต่อกัน สะท้อนว่าไทยยังมีความเสียเปรียบทางโครงสร้างราคาระหว่างประเทศ เนื่องจากระดับราคานำเข้าสูงกว่าราคาส่งออก โดยมีปัจจัยหลักจากราคาน้ำมันในตลาดโลกยังอยู่ในระดับสูงกว่าปีก่อนหน้า (การนำเข้าน้ำมันมีสัดส่วนสูงกว่าการส่งออกน้ำมัน) ส่งผลให้ดัชนีราคานำเข้ารวมสูงกว่าดัชนีราคาส่งออก สำหรับกลุ่มสินค้าที่ราคาส่งออกยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าราคานำเข้า (ได้เปรียบในอัตรการการค้า) ประกอบด้วย กลุ่มสินค้าที่ใช้วัตถุดิบชั้นกลางจากต่างประเทศในการผลิต เช่น เครื่องสำอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิว เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก เม็ดพลาสติก และเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และกลุ่มสินค้าชั้นกลางที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศในการผลิต เช่น ผลไม้ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป และของปรุงแต่งทำจากผลไม้ ผัก ผักกระป๋องและแปรรูปและของปรุงแต่งทำจากผัก และผลิตภัณฑ์ทำจากข้าวและแป้ง เป็นต้น

แนวโน้มอัตรการการค้าไทยในช่วง 4 เดือนที่เหลือของปี 2565 คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นจากช่วงก่อนหน้า ตามทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลกและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญมีแนวโน้มปรับลดลง ซึ่งจะส่งผลให้ดัชนีราคานำเข้าชะลอลงในอัตรที่มากกว่าการชะลอลงของดัชนีราคาส่งออก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอัตรการการค้าไทยยังอยู่ในระดับต่ำกว่า 100 และอาจต้องใช้เวลาต่อไปอีกระยะหนึ่งก่อนที่จะกลับมาอยู่เหนือระดับ 100

## แนวโน้ม

### ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า

แนวโน้มดัชนีราคาส่งออกและนำเข้าในช่วง 4 เดือนที่เหลือของปี 2565 (ก.ย. - ธ.ค.) คาดว่าดัชนีราคาส่งออกและนำเข้ามีแนวโน้มปรับตัวลดลง โดยเฉพาะการปรับตัวลดลงของดัชนีราคานำเข้าส่งผลให้อัตรการการค้าไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุสำคัญจาก (1) เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่ำกว่าคาดการณ์ จากผลกระทบของความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ เงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก การดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวด และการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศจีน (2) ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีทิศทางชะลอลงต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 2 (3) สินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญมีแนวโน้มชะลอลง เนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้น ทำให้บางประเทศยกเลิกนโยบายจำกัดการส่งออกและรัสเซียและยูเครนได้ลงนามในข้อตกลงส่งออกธัญพืช (4) ต้นทุนค่าระวางเรือมีแนวโน้มลดลง และ (5) เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่า ทำให้ผู้ส่งออกไทยบางส่วนมีความได้เปรียบด้านการกำหนดราคาส่งออก โดยเฉพาะสินค้าที่มีการใช้วัตถุดิบภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่